

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง คั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านแพวง
กิ่งอำเภอนาหว้า อำเภอศรีสงคราม และอำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการคั้งและเปลี่ยนแปลง
เขตตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความ ในพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๘ ดังต่อไปนี้

อำเภอบ้านแพวง

คั้งตำบลหนองขน ในท้องที่อำเภอบ้านแพวง จังหวัดนครพนม โดยให้มี
เขตการปกครอง รวม ๖ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลนาทม
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑	ตำบลหนองแวง
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลหนองแวง
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลนาทม
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลนาทม
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลนาทม

และให้มีอาณาเขตคั้ง

ทิศเหนือ ทิศค้องกับเขตตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอเซกา จังหวัด
หนองคาย โดยถือเอากิ่งกลางบึงไขวาลานาคี เป็นแนว
แบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยถือเอากิ่งกลางห้วยกะทาดและห้วยน้ำเมา เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลโพนทองและตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยถือเอากิ่งกลางห้วยไร่ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลนาทม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยถือเอากิ่งกลางห้วยน้ำเมา เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลนาทม (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย โดยถือเอากิ่งกลางห้วยน้ำโด ห้วยน้ำเมา เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยถือเอากิ่งกลางห้วยน้ำอา เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองซน อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยถือเอากิ่งกลางลำห้วยน้ำเมา เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยถือเอากิ่งกลางลำห้วยฮี้ ห้วยน้ำเมา และลำน้ำสงคราม เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลหนองแวง (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลโพหนอง อำเภอบ้านแพ่ง จังหวัดนครพนม โดยถือเอากิ่งกลางห้วยไร่ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยถือเอากิ่งกลางห้วยน้ำเมา เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยถือเอากิ่งกลางห้วยพะทาย เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลหนองซน อำเภอบ้านแพ่ง จังหวัดนครพนม โดยถือเอากิ่งกลางห้วยกะทาด เป็นแนวแบ่งเขต

กิ่งอำเภอนาหว้า อำเภอศรีสงคราม

ตั้งตำบลนาคุณใหญ่ ในท้องที่กิ่งอำเภอนาหว้า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยให้เขตการปกครอง รวม ๕ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๔	ตำบลนาหว้า
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลนาหว้า
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลนาหว้า
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลนาหว้า
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลนาหว้า

และให้มีอาณาเขตดังนี้

เล่ม ๕๕ ตอนที่ ๖๒

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๑

- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยถือกึ่งกลางห้วยแคน เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลบ้านค้อ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยถือเอาริมห้วยอู่ฝุ่งกึ่งอำเภอนาหว้า เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยถือริมห้วยน้ำจางฝุ่งกึ่งอำเภอนาหว้า เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลนาหว้า กึ่งอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยถือกึ่งกลางลำน้ำฮูน เป็นแนวแบ่งเขต
- ให้ตำบลนาหว้า (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลบ้านเสี้ยว กึ่งอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยถือกึ่งกลางห้วยคอกช้าง เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลนางัว กึ่งอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยถือเอากึ่งกลางหนองโพธิ์และกึ่งกลางหนองกางดง เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลนาคุณใหญ่ กึ่งอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยถือกึ่งกลางลำน้ำฮูน เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยถือเอากึ่งกลางห้วยแสง เป็นแนวแบ่งเขต

อำเภอनाแก

ตั้งตำบลบ้านแก ในท้องที่อำเภอनाแก จังหวัดนครพนม โดยให้มณฑล

การปกครอง รวม ๘ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลนาแก
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	ตำบลนาแก
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลนาแก
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลนาแก
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลนาแก
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลนาแก
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๗	ตำบลนาแก
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลนาแก

และให้มณฑลอำเภอเมืองนครพนม

ทิศเหนือ

ติดต่อกับเขตตำบลหนองสังข์ อำเภอเมืองนาแก จังหวัดนครพนม โดยถือเอาฝั่งกลางลำน้ำก่ำ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้

ติดต่อกับเขตตำบลดงหลวง กิ่งอำเภอดงหลวง อำเภอเมืองนาแก จังหวัดนครพนม โดยถือเอาฝั่งกลางลำห้วยไร่ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับเขตตำบลนาแก อำเภอเมืองนาแก จังหวัดนครพนม โดยถือเอาฝั่งกลางลำห้วยศรีคุณ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับเขตตำบลก้านเหลือง อำเภอเมืองนาแก จังหวัดนครพนม โดยถือเอาฝั่งกลางลำห้วยก้านเหลือง เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลนาแก	(ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ	ติดต่อกับเขตตำบลนาคู ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยถือเอากิ่งกลางลำน้ำก่า เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศใต้	ติดต่อกับเขตตำบลดงหลวง กิ่งอำเภอดงหลวง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยถือเอากิ่งกลางลำห้วยไร่ เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับเขตตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยถือเอากิ่งกลางลำห้วยยาง เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับเขตตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยถือเอากิ่งกลางลำห้วยศรีคุณ เป็นแนวแบ่งเขต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นต้นไป จึงขอประกาศ
มาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๑

จำรูญ บัณฑิตระ

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย